



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  
ที่ - วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
(เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ที่ ๑๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต นั้น

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางสาวประไพพรรณ โคโยธา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตหรือข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จรายงานผู้บังคับบัญชาและประธานทราบ

ข้าพเจ้าขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

### ข้อเสนอพิจารณา / สั่งการ

เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมา  
พร้อมนี้

(นางสาวประไพพรรณ โคโยธา)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

(นางสาวธารินี เสียงเจริญ)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ที่ ๑๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในรอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) แต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพิศิษฐ์ อีรพนาศาสตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ